

แวลลูฯ ปลื้ม ห้องสมุดโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก ภายใต้โครงการโลกนิทานของหนู ได้รับรางวัลห้อง สมุดดีเด่นประจำปี 2556 จากสมาคมห้องสมุดแห่ง ประเทศไทยฯ



บริษัทเดอะแวลลูซิสเต็มส์ จำกัด (ในเครืออีซีเอสโฮลดิ้งส์) หนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าส่งสินค้าไอทีในประเทศไทย ประสบความสำเร็จกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอีกขั้น หลังจากห้องสมุดโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนภายใต้โครงการโลกนิทานของหนูปีที่ 7 (พ.ศ. 2556) ได้รับรางวัล “ห้องสมุดโรงเรียนขนาดกลางดีเด่น ระดับภาคกลาง ประจำปี 2556” จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายองอาจ วัฒนพงศ์ ครูบรรณารักษ์ เป็นตัวแทนของโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ เร็ว ๆ นี้



บริษัทเดอะแวลลูซิสเต็มส์ จำกัด ได้จัดสร้างห้องสมุดวิชาการและห้องสมุดนิทาน บนพื้นที่ 348 ตารางเมตรให้แก่โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2556 นับเป็นโรงเรียนที่ 7 ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโลกนิทานของหนู และได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2556

จุดเด่นประการหนึ่งของห้องสมุดโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก คือ การเปิดให้บริการแก่ชาวชุมชนวัดใหญ่โพหักทั้ง 11 หมู่บ้านและชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงสามารถเข้ามาใช้บริการได้ทุกวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. จึงเป็นโรงเรียนภายใต้โครงการโลกนิทานของหนูเพียงหนึ่งเดียวที่มีการจัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นโต๊ะ-เก้าอี้สำหรับให้ผู้นั่งอ่านหนังสือได้ด้วย

หลังจากที่โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักมีห้องสมุดโลกนิทานของหนู ทั้งผู้บริหารและคณะครูได้บูรณาการการใช้ห้องสมุดร่วมกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกว่า 40 กิจกรรมให้แก่นักเรียนอย่างเข้มแข็งตลอดปีการศึกษา 2556-2557 ที่ผ่านมา ส่งผลให้นักเรียนมีประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่สูงขึ้นและเห็นความสำคัญของการอ่านมากขึ้นเป็นลำดับ

ตัวแทนท่านผู้อำนวยการและคณะครูของโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักที่เข้าร่วมในพิธีพระราชทานเกียรติบัตร ได้แก่

นายองอาจ วัฒนพงศ์ (ครูบรรณารักษ์) กล่าวว่า “รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่โรงเรียนของเราได้รับเกียรติให้มารับรางวัลห้องสมุดขนาดกลางดีเด่นจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ต้องขอขอบคุณเพื่อนครูที่ช่วยกันพัฒนาห้องสมุด ขอขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมในทุก ๆ ด้าน ขอขอบคุณบริษัทเดอะแวลลูซิสเต็มส์ จำกัด คุณณรงค์ อิงค์ธเนศ และทีมงานของบริษัทฯ ทุกคนที่ได้มอบโอกาสดี ๆ ให้แก่โรงเรียนของเรา”

“รางวัลนี้สะท้อนถึงความใส่ใจและความสำเร็จในการพัฒนาด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของเด็ก ๆ เพราะโดยพื้นฐานเดิมของนักเรียนที่โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักยังไม่ค่อยมีนิสัยรักการอ่านเท่าที่ควร อาจจะมีบ้างเป็นบางกลุ่มหรือบางคน แต่พอเราได้รับห้องสมุดโลกนิทานของหนูเข้ามาแล้ว เราก็มีการบริหารจัดการและส่งเสริมกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ก็สะท้อนให้เห็นว่าเด็กนักเรียนเริ่มให้ความสำคัญกับการอ่านมากขึ้น รักการอ่านมากขึ้น เข้าห้องสมุดมากขึ้น ยืมหนังสือมากขึ้น นี่คือนี่สิ่งที่เราพบการเปลี่ยนแปลงอย่างแรก”

“ประการที่สองคือ เพื่อนครูในโรงเรียนก็ให้ความสำคัญกับห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมให้นักเรียนเข้ามาใช้ห้องสมุด เข้ามาอ่านหนังสือ มายืมหนังสือ ตลอดจนคุณครูเองก็เข้ามาใช้ห้องสมุดและมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหรือบูรณาการเข้าไปในการเรียนการสอนตามปกติ”

“ประการที่สาม ชุมชนและผู้ปกครองของนักเรียนให้ความสำคัญกับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของบุตรหลาน พยายามที่จะหาหนังสือให้บุตรหลานอ่าน พาบุตรหลานมาอ่านหนังสือที่ห้องสมุดโลกนิทานของหนู รวมถึงผู้ปกครองก็มาอ่านหนังสือและมาสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดด้วย นอกจากนี้ยังพยายามที่จะเผยแพร่ความสำคัญห้องสมุดและ

การอ่านให้กับลูกหลานและเพื่อน ๆ ในชุมชนอีกด้วย”

นางบังเอิญ ทับสาย (ครูปฐมวัย) กล่าวว่า “ในส่วนตัวฉันเองดูแลนักเรียนปฐมวัย นักเรียนที่นี้จะรู้สึกตื่นเต้นมากในการเข้าใช้ห้องสมุด และมีการพาผู้ปกครองมาเข้าห้องสมุดด้วย เป็นทำนอง “ลูกพาผู้ปกครองเข้าห้องสมุด” ซึ่งตอนนี้ผู้ปกครองได้มาสมัครเป็นสมาชิกประมาณ 80% แล้ว โดยเฉพาะผู้ปกครองปฐมวัยกับคุณครูปฐมวัย นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้จัด “ตะกร้าน่าอ่าน” มีหนังสือวางไว้ตามซุ้มและศาลา เมื่อผู้ปกครองมานั่งรอรับบุตรหลานก็จะหยิบหนังสือมาอ่าน เรายังมีกิจกรรม “สุดยอดครอบครัวนักอ่าน” โดยเด็กนักเรียนจะเลือกนิทานที่ตนเองชอบและนำกลับไปให้ผู้ปกครองเล่าให้ฟังที่บ้าน มีสมุดบันทึก “อ่านให้บุตรหลานฟัง” เมื่อนำมาส่งที่โรงเรียน ทางโรงเรียนก็จะให้คะแนน รวมถึงมีการบันทึกสถิติการเข้าห้องสมุด โดยประกวดผู้ชนะเลิศแต่ละเดือนมาแข่งขันในตอนปลายภาคเพื่อรับรางวัล ‘สุดยอดครอบครัวนักอ่าน’ อีกด้วยค่ะ”

นางพัชรินทร์ ยิ่งโกมล (ครูสังคมศึกษา) กล่าวถึงแนวทางบูรณาการการใช้ห้องสมุดกับการเรียนการสอนว่า “โดยปกติทางโรงเรียนมีการบูรณาการทุกสาระวิชาเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านอยู่แล้ว ในส่วนตัวฉันเองจะดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ส่วนใหญ่ก็จะให้นักเรียนอ่านพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และนำมาใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งให้ทำโครงการเป็นกลุ่ม โดยให้เด็กนักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5-7 คน และให้แต่ละกลุ่มไปสืบค้นข้อมูล โดยผลที่เห็นได้ชัดก็คือความสามัคคีและความร่วมมือกัน กล่าวพูดและกล้าแสดงออกมากขึ้น รวมถึงมีการปรึกษากับคุณครูมากขึ้นค่ะ”

นางสาววิภา ทวีวงศ์ (ฝ่ายวิชาการ) ให้ทัศนะต่อการประยุกต์ใช้ห้องสมุดกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไว้ว่า “จุดแรกที่ต้องส่งเสริมคือการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน แม้จะมีการเรียนรู้จากแหล่งต่าง ๆ มากมาย แต่รากฐานที่สำคัญที่สุดก็คือนิสัยรักการอ่าน ในมุมมองของดิฉันอยากให้เด็กรักการอ่านและใช้การอ่านเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ โดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือห้องสมุดโลกนิทานของหนู ซึ่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ก็ต้องมีการเชื่อมโยงทั้งระบบและทั้งองค์กร เราจะไม่มุ่งไปที่เด็กเท่านั้น แต่ตัวครูและผู้บริหารตลอดจนชุมชนซึ่งถือว่าเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ควรให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้ โดยเฉพาะเด็กในศตวรรษที่ 21 ต้องมีความตื่นตัวและติดตามข่าวสารอยู่เสมอ ถึงแม้จะมีเทคโนโลยีมากมายก็ตาม โดยรวมคือองค์กรแห่งการเรียนรู้ทั้งหมดต้องร่วมมือกัน โดยเฉพาะห้องสมุดโลกนิทานของหนูที่มีการเสริมสร้างจินตนาการ ซึ่งจินตนาการสามารถสร้างอะไรได้มากมาย รวมทั้งตัวบุคคล ถ้าเด็กนักเรียนมีจินตนาการขับเคลื่อนก้าวหน้าต่อไปก็จะสร้างประโยชน์ได้อย่างดียิ่ง”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ บริษัทเดอะแวลลูชิสเต็มส์ จำกัด โทร.0-2661-6666,

ประวัติโครงการโลกนิทานของหนู

โครงการโลกนิทานของหนู คือ หนึ่งในกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมของบริษัทเดอะแวลลูซิสเต็มส์ จำกัด (ในเครืออีซีเอส โฮลดิ้งส์ ประเทศสิงคโปร์) ก่อตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของคุณณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานบริหาร ที่ต้องการส่งเสริมให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่าน, มีจินตนาการที่กว้างไกล และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเห็นว่าการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านควรเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์ และการใช้หนังสือนิทานเป็นสื่อคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุด เพราะหนังสือนิทานส่วนใหญ่มีเนื้อหาสร้างสรรค์ มีสีสันสวยงาม และเต็มไปด้วยจินตนาการจากทั้งของผู้แต่งและผู้วาดภาพประกอบ จึงมีความเชื่อมั่นว่าหนังสือนิทานสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นและปลูกฝังให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่านตั้งแต่วัยเยาว์ อีกทั้งยังสามารถช่วยเสริมสร้างจินตนาการของเด็กผู้ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดี

จึงริเริ่มโครงการนี้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 ด้วยการจัดสร้างห้องสมุดนิทานที่ออกแบบตกแต่งอย่างปราณีตสวยงาม ประกอบด้วยภาพศิลปะบนผนัง ชั้นวางหนังสือสีสันสดใส หนังสือนิทานหลากหลายประเภททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โรงละครหุ่นมือ พร้อมทั้งมุมของเล่นเสริมสร้างจินตนาการ ให้แก่โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในเขตปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีพนักงานจิตอาสาของบริษัทเดอะแวลลูซิสเต็มส์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินงาน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ได้ปรับนโยบายใหม่เป็นสร้างห้องสมุดนิทานควบคู่ไปกับห้องสมุดวิชาการและมุมคอมพิวเตอร์เพื่อให้ครูและนักเรียนได้รับประโยชน์จากการใช้ห้องสมุดได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งพื้นที่ภายในห้องสมุดออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของห้องสมุดนิทาน ประกอบด้วยหนังสือนิทานที่จัดแบ่งหมวดหมู่ตามกลุ่มอายุ ได้แก่ 3-6 ปี, 7-9 ปี, 10-12 ปี และนิทานภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยโรงละครหุ่นมือและมุมของเล่นเสริมสร้างจินตนาการ อีกส่วนคือห้องสมุดวิชาการ ประกอบด้วยหนังสือวิชาการที่จัดแบ่งหมวดหมู่ตามระบบทศนิยมดิวอี้ มุมบรรณารักษ์ และมุมคอมพิวเตอร์ โดยยึดหลักการออกแบบตกแต่งตามเกณฑ์ห้องสมุด 3 ดี ของกระทรวงศึกษาธิการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านตั้งแต่วัยเยาว์
2. เพื่อสร้างเสริมให้เด็กมีจินตนาการที่กว้างไกล
3. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและความมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมของพนักงานจิตอาสาในองค์กร

พันธกิจ

ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ “โลกนิทานของหนู” โดยกำหนดเป็นพันธกิจในการจัดทำโครงการระยะยาวเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กอย่างต่อเนื่องยั่งยืน และให้เท่าทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก

กลุ่มเป้าหมาย

คัดเลือกจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง ปีละ 1 จังหวัด จังหวัดละ 1 โรงเรียน

คุณสมบัติของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ

- เป็นโรงเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา และไม่มีแนวโน้มที่จะเป็นโรงเรียนขยายโอกาส
- มีจำนวนนักเรียนรวมทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ระหว่าง 250-650 คน
- มีสถานที่พร้อมสำหรับการปรับปรุงให้เป็นห้องสมุด
- ผู้บริหารและคณะครูมีความพร้อมที่จะดูแลและใช้ห้องสมุดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน

รายนามโรงเรียนภายใต้โครงการโลกนิทานของหนู

- ปีที่ 1 (พ.ศ. 2550) โรงเรียนวัดบางกระสอบ (เชยบุญปลุกราษฎร์อุปถัมภ์) ตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2554)
- ปีที่ 2 (พ.ศ. 2551) โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา ตำบลบางคูวัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

- ปีที่ 3 (พ.ศ. 2552) โรงเรียนวัดบางเตยนอก ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
- ปีที่ 4 (พ.ศ. 2553) โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
- ปีที่ 5 (พ.ศ. 2554) โรงเรียนวัดประชานาถ (เลื่อนสะเทือนราษฎร์รังสรรค์) ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
- ปีที่ 6 (พ.ศ. 2555) โรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง) ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (รางวัลชนะเลิศสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่นระดับประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2553)
- ปีที่ 7 (พ.ศ. 2556) โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก (โพธิ์เบญจมุทิต) ตำบลบางโพ อำเภอบางแพะ จังหวัดราชบุรี (รางวัลห้องสมุดโรงเรียนขนาดกลางดีเด่น ระดับภาคกลาง จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
- ปีที่ 8 (พ.ศ. 2557) โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

สิทธิประโยชน์ของโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

(ก่อนทำพิธีเปิดห้องสมุด)

- งบประมาณการปรับปรุงซ่อมแซมห้อง
- การออกแบบและจัดตกแต่งห้องสมุดโดยทีมงานจิตอาสา
- ใ้ตะบรรณารักษ์ ชั้่นวางหนังสือ เมาะรองนั่ง โรงละครหุ่นมือ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับห้องสมุด
- หนังสือนิทานและหนังสือวิชาการสำหรับครูและนักเรียน ซึ่งเป็นหนังสือใหม่ทั้งหมด
- คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ไอทีอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับห้องสมุด

(หลังทำพิธีเปิดห้องสมุด)

- เสื้อฟอร์มสำหรับบรรณารักษ์น้อย
- หนังสือนิทานและหนังสือวิชาการสมทบเข้าห้องสมุดเป็นประจำทุกปี
- ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยอดนักอ่าน

- ครูบรรณารักษ์และบุคลากรห้องสมุดได้รับสิทธิเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเสริมความรู้ในด้านต่าง ๆ ตามที่บริษัทจัดขึ้น
- วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ภายในห้องสมุดจะได้รับการบูรณะซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และกด Like ได้ที่ www.facebook.com/FairyTaleLibrary.ECS

เกี่ยวกับเดอะแวลลูชิสเตมส์

บริษัทเดอะแวลลูชิสเตมส์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัทไอซีเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ค้าส่งสินค้าไอทีชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีเครือข่ายของช่องทางการจัดจำหน่ายกว่า 23,000 ราย กระจายอยู่ทั้งในประเทศจีน, ไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

บริษัทเดอะแวลลูชิสเตมส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าและให้บริการด้านไอทีผ่านทางธุรกิจ 3 กลุ่มหลัก คือ ด้านเอนเตอร์ไพรส์ซิสเตมส์, ด้านการให้บริการด้านไอที และด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอที ภายใต้แบรนด์ชั้นนำระดับโลกกว่า 40 แบรินด์ มีศูนย์บริการทั้งก่อนและหลังการขายที่คอยให้การสนับสนุนด้านการบำรุงดูแลรักษา ระบบเพื่อให้บริการแก่ลูกค้ารวม 2 สาขาในกรุงเทพฯ ได้แก่ อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น 4, ร่มเกล้า และอีก 9 สาขาในต่างจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต หาดใหญ่ ระยอง และหนองคาย

นอกจากนี้ ยังมุ่งมั่นที่จะคืนกำไรสู่สังคมอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่านและมีจินตนาการที่กว้างไกล ด้วยการจัดสร้างห้องสมุดวิชาการและห้องสมุดนิทานให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภายใต้ชื่อ ”โครงการโลกนิทานของหนู” เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดอะแวลลูชิสเตมส์ ได้ที่ www.value.co.th